
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี  2565 
วันที่  27  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ช้ัน 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
-------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

ผู้ลาประชุม (ไม่มี) 
1.   นางสาววิจิตรา  ภูโคก    นายกเทศมนตรีต าบลกมลไสย  (ลาป่วย) 

ผู้ขาดการประชุม  (ไม่มี) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นางสาวโสภิตา  ฤทธิ์พร   รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นายสมศักดิ์  แสนศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายสักรินทร ์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
6.   นายบุญทวี   นันสถิตย ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสมนึก  นนทวงศ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายสุธ ี  ดงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
13. นางสาววาสนา มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานทั่วไป 
16.  นางวิลาวัณย ์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
17.  น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
18.  นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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19.  นางสาวพิศมัย นรภาร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
20.  นางจ าปี              กลา้ขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
21.  น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างทั่วไป 
22.  นางสาวพรพรรณ  แสงสุวรรณ  นักศึกษาฝึกงาน 

  

เริ่มประชุมเวลา    09.30   น. 
  นายสุธี  ดงรุ่ง  - เรียน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 
(เลขานุการสภาฯ )  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยมา 

ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญนายพลากร  กุดวิฬา  ประธานสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้อ่านประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   
ประจ าปี  2565 

  นายพลากร  กุดวิฬา ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยวิสามัญ  
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สมัยที่ 1  ประจ าปี  ๒๕๖5  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขออนุมัติเปิดประชุมสภา  

เทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2565  เพ่ือพิจารณา  เรื่อง
การปรับ Zonning (โซนนิ่ง)  การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์  แปลง “ดอนเจ้าปู่
สาธารณประโยชน์”  และเรื่องอ่ืนๆ  ตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป   
มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน นั้น 

              นายอ าเภอกมลาไสย  พิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็นการจ าเป็นและเร่งด่วน  จึงอาศัยอ านาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ   
36 (2)  ประกอบกับค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 1/2565  เรื่อง  การมอบอ านาจให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์   
หัวหน้าหน่วยงาน  นายอ าเภอ  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทน  สั่ง  ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.2565  และค าสั่งอ าเภอ 
กมลาไสย  เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนนายอ าเภอกมลาไสย  สั่ง  ณ  วันที่  4   
เมษายน  2565  จึงให้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยวิสามัญ   
สมัยที่  1  ประจ าปี  2565  ตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่ 
เกิน  15  วัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
      (ลงชื่อ)    นายณัฐพล  เพียรภายลุน 
      ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ชพ.)  รักษาราชการแทน 
                                                                  นายอ าเภอกมลาไสย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุม  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ประจ าปี  ๒๕๖5  วันที่  27  ธันวาคม ๒๕๖5    
เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย   
(ชั้น  ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
นายพลากร  กุดวิฬา 2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ประจ าปี  2565  วันที่  15  สิงหาคม 2565  เวลา  ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม 

พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.2  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   

    ประจ าปี  2565  วันที่  29  สิงหาคม 2565  เวลา  ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 

   - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ทุกท่านได้ตรวจร่างรายงานการประชุม 
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล   ขอเสนอให้ส่งร่างรายงานการประชุมให้เร็วขึ้นอย่างน้อยก่อนประชุมสภา  1  เดือน 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
นายพลากร  กุดวิฬา       ขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการ  และขอเชิญตรวจรายงานการประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   - รับรองร่างรายงานการประชุมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  
                                เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565 

ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงานการประชุม   
ให้ยกมือ 

นายสุธี  ดงรุ่ง              ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ)         ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
                     งดออกเสียง   1 เสียง 
 

นายพลากร  กุดวิฬา       - รบัรองร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)     29  สิงหาคม 2565 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  ขอแก้ไขหน้าที่  2  ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  เนื่องจาก 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)     นายสมศักดิ์  ฉายจอมพล  ขอให้แก่ไขเป็น  นายสมศรี  ฉายจอมพล 
นายพลากร  กุดวิฬา       ถ้าไม่มี ผมขอถามท่ีประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงานการประชุม 
                                ใหย้กมือ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)      
นายสุธี  ดงรุ่ง ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ)         ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
                     งดออกเสียง   1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
 (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 นายพลากร  กุดวิฬา 4.1 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) -  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ   
 นางจ าปี  ดอนนาค เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี ดอนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่  6  กันยายน  2565  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
กมลาไสย  การประชุมอยู่ในสมัยประชุมสภา  โดยมีเรื่องให้พิจารณาดังนี้ 
     ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   
ประจ าปี  2565  วันที่  15  สิงหาคม 2565  เวลา  ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.2  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   

    ประจ าปี  2565  วันที่  29  สิงหาคม 2565  เวลา  ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงได้รายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
กมลาไสย  เพื่อโปรดทราบ 

นายพลากร  กุดวิฬา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
 นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เรื่องการปรับ  Zonnig (โซนนิ่ง)  การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง  

“ดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์”  ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  นายพลากร  กุดวิฬา - ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอบัญญัติ  ต่อสมาชิกสภาเทศบาล 
 (ประธานสภาเทศบาล)   
 

 นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์ - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
  (รองนายกเทศมนตรีฯ)   ข้าพเจ้ารองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบล 
                                กมลาไสย  ขอเสนอบัญญัติต่อสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

        ขอเสนอญัตติ   เพ่ือพิจารณาการปรับ Zoning (โซนนิ่ ง) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลง “ดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์”  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  5.1 การ
ขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่ (โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย) บางส่วน 
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เนื้อท่ี 17-2-36.0 ไร่ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จึงขอปรับโซน 
นิ่ง Zoning จากทีดิ่นสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์  
 

เหตุผล 
  เนื่องจากหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ กส 0020.4/23173 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2565 เรื่องเทศบาลต าบลกมลาไสย ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง 
“ดอนเจ้าปู่สาธารณธารณประโยชน์” คณะกรรมการก าหนดโซนและแผนการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมติการประชุม  ครั้งที่  1/2545 ลงวันที่  15 
กรกฎาคม 2545 ได้ก าหนดที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์”  

เป็นที่ดินสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนดโซน
และแผนการฯ จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  เพ่ือ
พิจารณาการปรับ Zoning (โซนนิ่ง) การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ดอนเจ้า
ปู่สาธารณประโยชน์”   จากที่ดินประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็น ให้ส่วนราชการใช้
ประโยชน์  
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ  
       วิจิตรา  ภโูคก         

                                   (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  

 
นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยเสนอญัตติมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)    อภิปรายอีกหรือไม่   
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน   เรียนท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอ
(ปลัดเทศบาล)              เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ตามท่ีมีมติให้ใช้ประโยชน์ดอนปู่ตาโรงเรียหลักเมือง(เดิม)  

จ านวน  17  ไร่  2  งาน  36  ตารางวา  ไปแล้ว ตั้งแต่การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4  
ครั้งที่  2  วันที่  6  ตุลาคม  2564  และเทศบาลได้ด าเนินการยื่นขอถอนสภาพต่อ
ส านักงานที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  และส านักงานที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ตอบกลับเมื่อวันที ่ 
29  กันยายน  2565  ว่า  ที่ดินแปลงนี้จากการตรวจสอบมีมติการประชุมครั้งที่  1/2554  
ของคณะกรรมการก าหนดการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  15  
กรกฏาคม  2545  ได้ก าหนดที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกันถ้า
เทศบาลมีประสงค์จะขอใช้จะต้องขอปรับโซนนิ่งก่อน เพ่ือเป็นที่ดินให้ส่วนราชการใช้
ประโยชน์ เทศบาลได้จัดท าประชาคมไปแล้ว  26  ตุลาคม  2565  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ให้ปรับโซนนิ่งได้  เทศบาลต าบลกมลาไสยจึงได้มีมติอีกครั้งหนึ่งเลยเสนอให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลกมลาไสยให้ความเห็นชอบเพื่อที่เทศบาลจะได้ส่งเรื่องให้ที่ดินได้พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

นายพลากร  กุดวิฬา -    ขอบคุณท่านปลัด  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
- หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ

ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 
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นายสุธี  ดงรุ่ง           ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ)         มติที่ประชุม  
                              เห็นชอบ   11  เสียง 

งดออกเสียง    1  เสียง 
 
นายพลากร  กุดวิฬา 5.2  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
(ประธานสภาเทศบาล) - ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอบัญญัติ  ต่อที่ประชุม 
นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์   - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
  (รองนายกเทศมนตรีฯ)   ข้าพเจ้ารองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบล 
                                กมลาไสย  ขอเสนอบัญญัติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2566  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2566  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการ 
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตัว  ส านักปลัด 
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จ านวน 2 ตัว  ส านักปลัด 

   3. ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์อเนกประสงค์  จ านวน 1 ตัว  ส านักปลัด 
   4. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   5. ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 

กมลาไสย กองช่าง 
 
 

เหตุผล   
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี  รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตัว  ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จ านวน 2 ตัว  
และค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์อเนกประสงค์  จ านวน 1 ตัว  ส านักปลัด  เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารที่
ส าคัญ ป้องกันการเสียหาย เช่น ทะเบียนประวัติ เอกสารอ่ืน ที่มีความส าคัญใช้ปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   

   2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 
มีการบรรจุพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น จ านวน 1 อัตรา จึงมีความจ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย กองช่าง เนื่องจากปัจจุบันกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย และรับรองการใช้กระแสไฟฟ้าในอาคารเรียน 3 ชั้น ที่ก าลัง
ก่อสร้าง เพ่ือสุขอนามัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ทั้งนี้   เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของทุก
คนที่อยู่ในโรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังต่อไปนี้ 

 
 



              - 7 - 
ส านักปลัด 

   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   เงินส ารองจ่าย  

หน้า 4/162  
งบประมาณตั้งไว้ 1,158,400 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมโอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 838,140 บาท (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันหนึ่ง 
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ส านักปลัด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 464 x ยาว 616 x สูง 1,320 มิลลิเมตร จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 
9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 1,490 x ยาว 406 x สูง 880 มิลลิเมตร จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 
11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
3. ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์อเนกประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ ขนาดไม่ 
น้อยกว่า กว้าง 1 เมตร 2 บานเปิด ท๊อบหน้ากระเบื้อง จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,590 บาท  
เป็นเงิน 2,590 บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)   

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   กองช่าง 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง 
   งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
กมลาไสย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย ขนาดก าลังไฟฟ้า 3 P เฟส ขนาด 250 KVA กิโลวัตต์ ประกอบด้วย แรงสูง
ภายนอก (PEA) มิเตอร์ (PEA) หม้อแปลงภายในทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ และแรงต่ าภายใน เป็นเงิน 
806,000 บาท (แปดแสนหกาพันบาทถ้วน) 
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   โอนเพิ่ม 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 8,950 บาท รวมเป็นเงิน
(แปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- โต๊ะท างาน แบบเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 135 x ลึก 65 x สูง 175 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- เก้าอ้ีส านักงาน บุนวมหน้าพีวีซี มีเท้าแขนและล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 57 x 84 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาท
ถ้วน)   
- ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 829,190 บาท                             
(แปดแสนสองหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

  รวมโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,950 บาท (แปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 รวมโอนงบประมาณ จ านวน 5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 838,190 บาท                
          (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน    โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนเพ่ิม งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าวข้างต้น  

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
                 วิจิตรา  ภูโคก 

                               (นางสาววิจิตรา  ภโูคก)                 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
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นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยเสนอญัตติต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใด 
(ประธานสภาเทศบาล)    สงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
นายพลากร  กุดวิฬา -    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)            -    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ 
                                    ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 
นายสุธี  ดงรุ่ง           ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ)         มติที่ประชุม  
                              เห็นชอบ   11  เสียง 

งดออกเสียง    1  เสียง 
 
นายพลากร  กุดวิฬา 5.3  เรื่อง  รับโอนทรัพย์สินประเภทท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากส านักทรัพยากรน้ าบาดาล
(ประธานสภาเทศบาล)    เขต  4  ขอนแก่น 
                      - ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอบัญญัติ  ต่อที่ประชุม 
นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์   - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
  (รองนายกเทศมนตรีฯ)   ข้าพเจ้ารองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบล 
                                กมลาไสย  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ รับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ี 

เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพิ่มน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 

หลักการ 
เทศบาลต าบลกมลาไสย ขอรับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากส านักงาน
ท รัพ ยากรน้ าบ าด าล  เขต  4  ขอน แก่ น  ก รม ท รัพ ย ากรน้ าบ าด าล  ก ระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้า 
จ านวน 1 แห่ง ในพ้ืนที่ บ้านปากน้ า หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย ปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดการบันทึกส่งมอบ เลขที่ ทส 0711/1231 สทบ. เขต 4 
ขอนแก่น ตามโครงการเพ่ิมน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 บ้านปากน้ า      หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย ให้กับเทศบาลต าบลกมลาไสย ดังนี้ 
1. บ่อน้ าบาดาล      จ านวน  1  บ่อ 
2. เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า    จ านวน  1  เครื่อง 
3. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า (Control Box) (คันโทรล บ๊อก) จ านวน  1  ชุด 
ข้อมูลที่ตั้งโครงการ 
1. หมายเลขบ่อน้ าบาดาล 6204D052 
2. พิกัด Zon 48Q E 345998 N 1807899 
3. ลักษณะทั่วไป 1) บ่อน้ าบาดาล ความลึก 36 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว            

ขนาดเครื่องสูบ 1 แรงม้า ปริมาณน้ า 4 ลูกบาศ์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ าจืด 
4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ว เนื่องจากไม่มี แหล่ง
น้ าหรือแหล่งน้ าดิบมีไม่เพียงพอต่อการผลิตระบบประปา 
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เหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลกมลาไสย ได้รับหนังสือส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ที่  
ทส 0711/1231 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอส่งมอบบ่อน้ าบาดาลและ
อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพ่ิมน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562     

 

เทศบาลต าบลกมลาไสย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับมอบทรัพย์สินตามโครงการเพ่ิมน้ า
ต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน  ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบบ่อบาดาล
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคให้กับราษฎรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดา
ระเบียบข้องบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนทีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าทีไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9  วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า ใน
กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์     แก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผุ้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว     มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

       จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย โปรดพิจารณา 
            ให้ความเห็นชอบต่อไป 

       ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
                 วิจิตรา  ภูโคก 

                               (นางสาววิจิตรา  ภโูคก)                 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
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นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยเสนอญัตติต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใด 
(ประธานสภาเทศบาล)    สงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  -  ในส่วนเรื่องของการรับโอนทรัพย์สินจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)        กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีทรัพย์สิน 

จ านวน  3  รายการได้แก่  
1. บ่อบาดาล 
2. เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
3. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า 

ในส่วนนี้กระผมอยากทราบว่าทรัพย์สินยังใช้งานได้หรือไม่  มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อยู่
หรือไม่เพราะบ่อบาดาลได้ท ามาตั้งแต่ปี  2562  ตอนนี้ ปี  2566  ระบบการท างานจะมี
ประสิทธิ์ภาพสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ 

นายสักรินทร์  ภูงามเงิน   ผมขอเพ่ิมเติม  โครงการบ่อบาดาลของ หมู่ที่  12  ตั้งอยู่ในวัดบ้านปากน้ า  ส านักงาน 
(ปลัดเทศบาล)  ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี  2562  ในเงื่อนไขใน
การรับมอบไม่มีแต่จะมีภาระผูกพันกับทางเทศบาลจะเป็นค่าซ่อมบ ารุงส่วนครั้งก่อนกองช่าง
ได้ออกไปตรวจดูหรือไม่ว่าใช้ประโยชน์ได้อยู่หรือไม่ 

นายนิรภัย  บุญเรืองลือ    ได้ไปสอบถามเจ้าอาวาสตอนที่ท าหนังสือมาขอ  ท่านแจ้งว่าใช้งานได้ปกติครับ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นายพลากร  กุดวิฬา -    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล   กระผมขอสอบถามถ้าหากเราไม่รับโอนจะเสียประโยชน์อะไรบ้าง  การที่เรารับโอนเราก็จะ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)    มีภาระซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาล  ถ้าไม่รับโอนพ่ีน้องจะเสียประโยชน์อะไรบ้าง 
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน   การไม่รับโอนหากใช้ประโยชน์อยู่ถ้าเกิดช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ 
(ปลัดเทศบาล)           ต้องรอให้กรมทรัพยากรน้ ามาซ่อม ซึ่งจะท าให้เสียเวลานาน ถ้ารับโอนก็สามารถซ่อมแซมแก้ไข 
                             ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น   
นายพลากร  กุดวิฬา -    มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)            -    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสยท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ 
                                    ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 
นายสุธี  ดงรุ่ง           ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ)         มติที่ประชุม  
                              เห็นชอบ   11  เสียง 

งดออกเสียง    1  เสียง 
นายพลากร  กุดวิฬา 5.4  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
(ประธานสภาเทศบาล) - ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอบัญญัติ  ต่อที่ประชุม 
นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์   - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
  (รองนายกเทศมนตรีฯ)   ข้าพเจ้ารองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสยรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบล 
                                กมลาไสย  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือขอความเห็นชอบ 
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หลักการ 
ขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
พระราษฎรบริหาร เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 8,667,700 บาท (แปดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 
66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคล
ต่าง ๆ เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555 เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน ลง
วันที่ 31 มกราคม 2555 โครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลกมลาไสย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เหตุผล 

ตามที่อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พราะราษฎรบริหาร 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ 15,814,300 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้
แทนที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย และผู้แทนเทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ร่วมลงชื่อไว้
เพ่ือเป็นหลักฐาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ที่ท าการปกครองอ าเภอกมลาไสย 
กับ เทศบาลต าบลกมลาไสย ยินยอมรับมอบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พราะราษฎรบริหาร 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นการเชิดชู เกียรติ เจ้าเมือง และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชนชาวอ าเภอกมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย จึงจัดท าโครงการการปรับปรุง
ภายในพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร ส่วนจัดแสดงเนื้อหานิทรรศการ  การจัดวางวัตถุจัด
แสดงตามหลักการ อนุรักษ์วัตถุจัดแสดงด้วยวิธีการตามสากล เพ่ือรักษาซึ่งคุณค่าทางประวัติ
อันยาวนานนับกว่า 100 ปี คงอยู่กับประชาชนชาวกมลาไสย เพ่ือบันทึกเรื่องราวส่งต่อความ
ภาคภูมิใจแก่ลูกหลานสืบไป พิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหารรูปแบบใหม่ จะมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการน าเสนอที่ทันต่อยุคต่อสมัยและสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เข้าชม น าเสนอ
ประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้งเมือง ที่มาของพ้ืนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต ความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางการจัดแสดงที่มีอายุกว่า 150 ปี และกระตุ้น
จิตส านึกผู้ชมให้มีความรู้สึกหวงแหนในมรดกและรักษาของมีค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ใน
รูปแบบเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีจุดแสดงและจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น เพ่ือรายได้ให้กับชุมชน 
รวมถึงห้องสมุดชุมชนที่มีข้อมูลท้องถิ่นให้ศึกษาค้นคว้าต่อยอด และเป็นพ้ืนที่นัดหมาย 
ประชุม พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลท ากิจกรรมเชิง วิชาการ สันทนาการและคนในชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเป็นสิ่งดึงดูนักเที่ยว นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
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ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณแหล่งอ่ืน มาด าเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ซึ่ง
เทศบาล สามารถกระท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 66   

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  

มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จากระทรวง ทบวง องค์การ หรือ
นิติบุคคลต่าง ๆ      

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 และแก้ไข 
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

  3. หนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/ว 3 ลงวันที่ 2 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพ่ือให้เทศบาลและเมืองพัทยา ที่ประสงค์จะขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน โดย ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้เงินที่
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก าหนด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เพื่อด าเนินกิจการอื่น 

๑. อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ ๒ ต่อปี 
2. ระยะเวลาช าระหนี้ : ช าระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๓. วงเงินการให้กู้ 
๓.๑ กู้ได้ไม่เกิน ๑0 เท่าของเงินฝากที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
๓.๒ ให้ท าสัญญากู้เงินภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
3.๓ ท าสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ท าสัญญา หรือกรณีท่ีมีการกู้เงิน
เพ่ือไปสมทบกับเงินอ่ืนให้รับเงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะจ่ายจากเงินของเทศบาลครบแล้ว 
๔. การพิจารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
๔.๑ งบพัฒนาไม่เกินปีละ ๑0 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๖0% ของงบพัฒนา 
๔.๒ งบพัฒนาเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 
๗0%        ของงบพัฒนา 
๔.๓ งบพัฒนาเกินปีละ ๓0 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๘0% ของงบพัฒนา 
๔.๔ ยอดช าระหนี้ต่อปีท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ ให้คิดจากยอดช าระหนี้ที่
ขอกู้ใหม่รวมกับยอดต่อไปนี้ 

   (๑) ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน และหน่วยงานอ่ืน ทุก 
สัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณช าระหนี้ไว้ในงบกลาง   
(๒) ยอดช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน และหน่วยงานอ่ืน ที่
ได้รับอนุมติัให้กู้เงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ท าสัญญา 

   ทั้งนี้ ตาม (๑) - (๒) ไม่รวมหนี้เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 
๔.๕ กรณีเทศบาลที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลังแต่มีเงินฝากสมทบทุน
คงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู่ 
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5. ระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 
การกู้เงินเพ่ือไปก่อสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรในพื้นที่เช่า จะต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลา    การช าระหนี้เงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
6. เอกสารประกอบการขอกู้เงิน 

   6.๑ หนังสือให้ความเห็นชอบให้กู้เงินจากจังหวัด 
   6.๒ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
   6.๓ โครงการที่ขอกู้เงิน 
   6.๔ แบบฟอร์มการขอกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
   6.๕ แบบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง ๓ ปี       
   6.๖ แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการกู้เงิน 
   6.๗ แบบแปลนโครงการที่จะขอกู้ พร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (กรณีก่อสร้าง) 

(ยกเว้นก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ต้องส่งแบบ
แปลน) 

   6.๘ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะซื้อ (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์) 
   6.๙ แผนผังแสดงแนวเขตพร้อมระบุสถานที่ที่จะด าเนินการให้ชัดเจน 
   6.๑๐ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการ 

ก่อสร้าง 
   6.๑๑ ราคาซื้อขายที่ดินข้างเคียง และราคาประเมินที่ดินบริเวณท่ีจะซื้อ 
   6.๑๒ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอกู้เงิน 

7. การไม่ส่งช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน 
   7.๑ ให้คิดดอกเบี้ยเพ่ิมจากยอดเงินที่ต้องช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินโดยไม่ทบต้นในอัตราร้อย 

ละ ๔ ต่อปี 
7.๒ หากเทศบาลส่งช าระหนี้ภายใน ๓ เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระหนี้ตามสัญญากู้
เงิน (๓๐ กันยายน ของทุกปี) จะไม่คิดดอกเบี้ยเพ่ิม หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะคิดดอกเบี้ย
เพ่ิมตั้งแต่วันพ้นจากวันครบก าหนดช าระหนี้ตามสัญญากู้เงิน (๑ ตุลาคม ของทุกปี) จนถึง
วันที่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับเงิน 
8. การขอรับเงินกู้ 

   8.๑ เทศบาลแจ้งขอรับเงินกู้ไปยังส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโดยตรง 
8.๒ ส่งส าเนาสัญญาจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายและบันทึกต่อท้าย
สัญญา (ถ้ามี) พร้อมส าเนาใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจ้าง โดยรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 

   8.๓ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่เทศบาลประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชี 
   8.๔ เมื่อส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจ่ายเงินกู้ให้เทศบาลแล้วจะแจ้งให้จังหวัด 

ทราบที่ผ่านมา เทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ส่งเงินฝากสมทบให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลตลอดมา ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
10,455,810.38 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) 
ดังนั้น เทศบาลต าบลกมลาไสย สามารถกู้เงินได้ กูไ้ด้ไม่เกิน ๑0 เท่าของเงินฝากที่มี 
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อยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนไม่เกิน 104,558,103.80(หนึ่งร้อยสี่ล้าน
ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) 
จากข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง หลักการเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    
(ก.ส.ท.) จะเห็นได้ว่า เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนาธรรมท้องถิ่นอันดีของท้องถิ่น และมาตรา 66 เทศบาลสามารถเงินกู้จาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด  การขอกู้เงินเพ่ือปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระ
ราษฎรบริหาร โดยมีรูปแบบและรายการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร งานระบบจัดแสดง- งานท าทะเบียนวัตถุส าหรับงานจัดแสดง  งานจัดท าอนุรักษ์วัตถุ
ส าหรับจัดแสดง จะมีระยะเวลาการผ่อนช าระ : ช าระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี  อัตราดอกเบี้ย : ร้อย
ละ ๒ ต่อปี รายละเอียดปรากฏหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือด าเนิน
กิจการอ่ืนเทศบาลต าบลกมลาไสย จะได้รับเงินกู้ตามค าร้องขอกู้เงินหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการ
อนุมัติของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เช่นกัน ส าหรับการส่งใช้เงินคืนต้องตั้ง
งบประมาณส่งใช้ในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันจึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 8,667,700 บาท (แปด
ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระ
ราษฎรบริหาร 

        ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ  
       วิจิตรา  ภโูคก           

                                   (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
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นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใด  
(ประธานสภาเทศบาล)     สงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน   ก่อนที่จะพิจารณาการตัดสินใจในการลงมติขอเสนอแนวทางที่เราขอกู้เงินในที่จะปรับปรุงใน
(ปลัดเทศบาล)              ครั้งนี้ให้ทราบแนวทางว่าเราจะปรับปรุงอย่างไร  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง 
                               ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตแห่งใหม่ของเมืองกมลาไสย  เพ่ือเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองกมลาไสยและ 
                               สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกมลาไสยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย อีก 
                               จุดประสงค์หนึ่งคือเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์และอ าเภอกมลาไสย     

          กลุ่มเป้าหมายที่เราคาดว่าถ้าด าเนินการเสร็จก็จะมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปจะมา           
                               ศึกษาดูงานหาความรู้ 40% ประชาชนพื้นทีแ่ละจังหวัดใกล้เคียง 30% นักท่องเที่ยวชาวไทย 
                               และชาวต่างชาติ 20%  หน่วยงานราชการและเอกชนที่สนใจ  10%  คือเป้าหมายที่เราวาง 

ไว้  ดูสไลด์เกี่ยวกับการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะมี 
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าจะเป็นที่เก็บของใช้ของพระราษฏรบริหารกับท่ีเราได้รับ 
มาจากทายาท  ส่วนหนึ่งอยู่สภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย  ได้ย้ายมาทั้งหมดแล้วยกเว้น 
วัสดุบางอย่างติดกับผนังยังไม่ได้แกะออก  สาระท่ีเราจะด าเนินการมาจัดนิทัศการก็จะเอา 
ของเก่ามาเล่าเรื่องใหม่ชุบชีวิตเมืองกมลาไสยที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่าน 
โบราณวัตถุชิ้นส าคัญท่ีเป็นประจักพยานของความรุ่งเรือง  ความฮุ่งเฮืองของเมืองกมลาไสย 
ในอดีต  วิถีบรรพชนคนกาฬสินธุ์วิธีถิ่นเมืองกมลาไสย  ที่เราจะมาจัดนิทรรศการ  รูปแบบจะ 
เป็นสีโทนอิฐเพื่อให้เข้ากับตัวอาคารที่เป็นอิฐด้านหน้าจะเป็นประมาณสีอิฐ  ด้านในก็จะมีเล่น 
แสงมีไฟ  อันนี้คือแนวทางกิจกรรมแสดงก็ตัวอย่างจากที่อ่ืน  เราจะกรุผนังด้านผังทางทิศ 
ตะวันตกทั้งหมดเพ่ือจะท าตู้  ตู้เก่าเอาออกท้ังหมดเพราะปัจจุบันก็ใส่กุญแจได้บ้างไม่ได้บ้าง  
โครงสร้างเนื้อหาจะมีอยู่ 3 โซน 

1. วิถีบรรพชนคนกาฬสินธุ์ ก็จะแบ่งออกเป็นสักการะอนุสาวรีย์พระราษฏรบริหารเกษ  
ที่อยู่ข้างใน  ภาพ  ฮูปแต้ม  ที่ใช้คนวาดแสดงเรื่องราวการตั้งเมืองกมลาไสย 
ประมาณ  30%  อีก  60% เป็นวิถีถ่ินของคนเมืองกมลาไสย  แบ่งเนื้อหาออกเป็น  
4  ส่วน  คือ  ปฐมบทเมืองกมลาไสย  ไทม์ไลน์ของเมืองกมลาไสย  การก่อสร้าง
เมือง  วิถีถ่ินเมืองกมลาไสยในอดีต  อีก  10%  จะเป็นวิธีใหม่  มูลบ้านมรดกเมือง
ต่อยอดวิถีท่องเที่ยวชุมชนนี้เป็นปัจจุบันของเมืองกมลาไสยจะน าแสดงอยู่ 10%  นี้
คือสภาพอาคารเก่าเดินเข้าไปจะเป็นห้องโถง และก็ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของใช้ของ
พระราษฏรบริหาร  ด้านนี้ก็จะเป็นห้องสมุดด้านหลังจะเป็นห้องประชุมกับห้องน้ า  
อันนี้ผังปัจจุบัน  ด้านขวามือจะเป็นห้องสมุดเหมือนเดิมไม่ได้ท าอะไรเพ่ิมเติมมาก  
ใช้ตู้เดิมแล้วก็จัดใหม่  ส าหรับโซนที่ 1  รายละเอียดวิถีบรรพชนคนกาฬสินธุ์ก็จะอยู่
โถงตรงกลางสีฟ้า  ตรงที่พระราษฏรบริหารเกษนั่งอยู่เนื้อหาการจัดการแสดงจะเน้น
การแสดงไปทางสมัยก่อนว่าตั้งอะไร โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ที่เราเขียนไว้ส่วน
หนึ่งก็จะมาจากคุณยายร าไพ  ว่าอพยพมาจากที่ใด  ตั้งอยู่ตรงไหนสภาพบ้านเมือง  
ภาพทั้งหมดจะเป็นภาพวาด  ก็จะไปอยู่ตรงสีฟ้าข้างบน  ก็จะเป็นภาพวาดประมาณ
นี้จะวาดด้านบนทั้งหมดในการที่จะมาเป็นเมืองกมลาไสยก็จะอยู่ข้างบนทั้งหมด 

2. วิถีถ่ินคนเมืองกมลาไสยตรงสีฟ้าทั้งหมดคือจะกรุผนังทั้งหมดปัจจุบันเป็นกระจกกรุ
ไม่ให้แสงเขามีจอมอนิเตอร์น าเสนอเป็นป้ายไวนิล เนื้อหาการจัดการแสดงปฐมบท
เมืองกมลาไสยก็จะปูพ้ืนฐานให้ผู้ชมเข้าใจภาพ  รวมเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมือง 
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กมลาไสยตั้งแต่ตั้งพระธาตุยาคู  เขาก็จะมาศึกษาประวัติศาสตร์ท าวีดีทัศน์ออก
จอมอนิเตอร์  ป้ายไวนิลปฐมบทเมืองกมลาไสย  การแสดงนิทรรศการ  การตกแต่ง
ทางเข้าเพ่ิมลูกเล่นกราฟฟิค  เนื้อหาการจัดแสดงไทม์ไลน์ของเมืองกมลาไสยคือ      
ฮุงเฮืองเมืองฟ้าแดดก็จะไล่มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและเหตุการ
บ้านเมือง  2409  จนถึง  2490  ตั้งเมือง  ขยายเมือง  เมืองกมลาไสยช่วงปฏิรูป
ตอน 2433 ถึง 2456  และก็เป็นอ าเภอกมลาไสย  2456  จนถึง  2490  
ส าหรับวิถีคน  วิถีเมือง  ก็จะเป็นวิถีชุมชนในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2505  เป็นต้นมา
ว่าได้ท าอะไรบ้าง  แผนที่เมืองก็จะเปลี่ยนใหม่ก่อสร้างเมืองก็จะมีโมเดลมาติดไว้ของ
ที่เรามีก็จะน ามาจัดแสดง  ก็จะไปศึกษามาน าเสนอ  ไทม์ไลน์เมืองกมลาไสยการ
จัดการแสดงให้ข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับเมืองกมลาไสย  จะมีรูปภาพวาดเป็นสามมิติ  
การก่อร่างสร้างเมืองสมัยทวารววี  เรื่องแผนที่เมืองเปลี่ยนใหม่แผนที่การตั้งเมืองก็
จะมีโมเดลมาตั้งไว้ให้คนมาดู  เน้นหาของที่เรามีน ามาจัดแสดงส่วนที่อ่อนไหวช ารุด
ง่ายก็จะจ าลองมาเช่นหมวก  จะท าเหมือนของจริงเป็นเสื้อ  ก็จะจ าลองมา  ของจริง
จะเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิที่จะรักษาไว้ มีเครื่องราชย์  มีหมวก  ของที่มีอยู่
ปัจจุบันของที่ส าคัญก็จะมาจัดแสดง ไม่สามารถแสดงได้หมดแต่จะแบ่งแสดงอาจจะ
ครึ่งปีแรกส่วนหนึ่ง  ครึ่งปีหลังอีกส่วนหนึ่งเพราะพ้ืนที่เราเล็ก  น าเสนอการก่อสร้าง
เมืองตามผนังต่างๆ  เสื้อก็จะน าเสนออยู่ในตู้จะจ าลองมา  ก็จะมีแท่นตัวอย่างวาง
ดาบ  นี้คือวัสดุที่จะน ามาแสดงวิถีถิ่นวิถีคนกมลาไสย  เป็นรูปแบบการเสนอในอดีตมี
อะไรบ้าง  วิถีใหม่วิถีเมืองจะเป็นมุมสีฟ้าอาจเป็นมูลบ้านวิถีวัฒนธรรมดังเดิมก็
ประมาณนีส้่วนจะเอาอะไรบ้างจะต้องท าประชาคมหาข้อมูลที่น ามาจัดการแสดง
ปัจจุบันก็จะมีทะเลธุง  เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  น าเสนอผ่านกราฟฟิคโมเดล  มีระบบ
สกรีน  ให้ข้อมูลเชิงรุกพอเราเอานิ้วจิ้มลงไปที่รูปก็จะมีข้อความรายละเอียดขึ้นมาว่า
คืออะไร  รายละเอียดของเจ้าเมืองก็จะมีโกฐพระราษฏรบริหารเกษ - ทอง  ภรรยา
ฝ่ายซ้าย - ขวา  โกศเจ้าเมืองก็จะมาตั้งไว้ให้  ห้องสมุดปรับปรุงใหม่น าของเก่ามา
ปรับปรุงใหม่ตู้อาจจะเจาะเป็นช่องๆ มีที่นั่งเด็ก  ให้ทันสมัยมากขึ้นท าให้มีสิ่งที่
น่าสนใจอยากเข้ามาดูค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติเมืองกมลาไสย  ห้องส านักงานท าใหม่
หมดโต๊ะเก้าอ้ีทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ให้ทันสมัยมากข้ึน  จอทีวี จอLED  และห้องเล็กๆก็
จะเป็นห้องเก็บของส่วนที่เหลือเราจะเอาออกมาแสดงเป็นช่วงๆ  คือแนวทางการ
น าเสนอส่วนที่จะต่อเติมในอนาคต  อาจจะท าออกแบบของที่ระลึกส าหรับที่จะ
จ าหน่ายให้ผู้มาชม  มาเท่ียว  ตัวอย่างอาจจะเป็นเสื้ออัตลักษณ์ของเมืองกมลาไสย  
หรือของเทศบาลหรือแล้วแต่เราจะออกแบบ  นี้เป็นตัวอย่างรูปแบบ  มีเสื้อ  มี
กระเป๋า  มีแก้วสังกะสี  เครื่องเซรามิค  แต่งลายเป็นอัตลักษณ์  เป็นการน าเสนอเป็น
โครงการต่อยอด  นี้คือแนวทางการออกแบบของที่ระลึก  การตกแต่งพ้ืนที่ด้านนอกก็
จะมีเฉพาะตัวหนังสือ “กมลาไสย”  เป็นอักษรไทยน้อยมาเพ่ิมข้างหน้าก็จะตั้งอยู่
หน้าพพิิธภัณฑ์  เราอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆ  หลังเราเปิดแล้ว  อาจจะมีกิจกรรม
ต่อเนื่องหลังจากเปิดแล้ว  การท่องเที่ยวเราจะน าพิพิธภัณฑ์พระราษฏรบริหารไปจัด
เข้าเป็นแหล่ง 
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ท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์  แนวทางก็ประมาณนี้  ก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาในการ
ใช้เงินในครั้งนี้เพราะทางเทศบาลก็มีเงินไม่เพียงพอ   
เทศบาลมีเงินพัฒนาอยู่แค่ปีละ 10  กว่าล้าน   

นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดมีท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)      
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล   เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ท่านปลัด  ว่าด้วยวาระท่ี 4.4  เรื่องการขอความ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)        เห็นชอบการกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล  ผมพยายามท่ีจะอ่านญัตติของท่าน 
                                  นายกเทศมนตรี  ผมอ่านหลักการและเหตุผล  อ่านเงื่อนไข  อ่านหลักเกณฑ์  รวมถึง 
                                 วงเงินการกู้  แต่สิ่งที่ไม่มีในกระดาษที่ได้มา  เทศบาลก าลังจะกู้เงิน  8,667,700  บาท                     
                                 ท่านสมาชิกแย้งผมได้ถ้าผมพูดตัวเลขผิดไป  หลักการดีครับเพราะว่ามันควรที่จะต้องดี  ผม 
                                 มีค าถามผ่านไปยังท่านประธานโดยผมไม่ได้ต้องการให้ท่านปลัด  ตัวแทนท่านนายก 

  เจ้าหน้าที่มาตอบ  เพราะท่านไม่ได้มีนโยบายที่จะท าเรื่องกู้เงิน  คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ท่องแท้ 
  มากที่สุดคือคนที่ลงนามแสดงว่าต้องเข้าใจมีข้อมูลรอบด้านมีการศึกษา  เก็บข้อมูล ผมมี 
  ค าถาม  4  ข้อ 
1. เราจะกู้เงิน 8 ล้านกว่าบาท  เราจะใช้เงินส่วนไหนในการช าระหนี้  ช าระหนี้รวมถึง 
ดอกเบี้ย  เราจะตัดงบปีละเท่าไหร่ 
2. เมื่อเทศบาลเราจะกู้เกิดภาระหนี้ผูกพันจะต้องช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเราจะช าระ 
หมดในกี่ปี 
3. ท่านจะท าการกู้เงินเพ่ือท าการปรับปรุง  ท่านต้องทราบแล้วว่าปัจจุบันมีผู้มาเยี่ยมชม 
พระราษฏรบริหารปีละกี่คน 
4. เมื่อท่านท าการปรับปรุงแล้วท่านจะต้องจ้างงานมีเจ้าหน้าที่ค่าความเสื่อมที่จะต้อง 
บ ารุง  เราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ 

นายพลากร  กุดวิฬา - เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)      
นางยุวรินทร์  พีระวราสิทธิ์    จากหลักการและเหตุผลดิฉันได้ประชุมผู้บริหารในส่วนนี้ดิฉันก็ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้ 
(รองนายกเทศมนตรี)         ผู้บริหาร  ท่านปลัด  ประชาชน  ในส่วนกฎหมาย  ดิฉันไม่มีความรู้มากนักจึงขอให้       
                                  ท่านปลัดเป็นผู้ตอบค าถาม 
นายพลากร  กุดวิฬา    เชิญท่านศศินษ์  ครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)      
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล   ด้วยความเคารพครับ  ผมพอประเมินได้ว่าค าตอบจะออกมาประมาณนี้  เพราะว่ามันเป็น
(สมาชิกสภาเทศบาล)         สคริปท าขึ้นมาครับแล้วผมจะพูดอธิบายรวมถึงท่านสมาชิกดังนี้ครับ  ยกตัวอย่างผมไป 
                                  ถามพ่ีน้องประชาชนว่าคุณจะซื้อรถไถสักคันคุณจะต้องรู้อะไรบ้าง 

1.  รถคันนั้นราคาเท่าไหร่  เราจะเป็นหนี้แล้ว  8  ล้าน  ดาวเท่าไหร่  ผ่อนเท่าไหร่  
พร้อมดอกเบี้ยเท่าไหร่  กี่ปีเราจะหมดหนี้ที่ส าคัญคนที่ปลดหนี้โดยที่ไม่ต้องถูกยึดรถไถ
ถ้าเขารู้เขาใส่ใจเขาก็จะรู้ว่ามันมีค่าความเสื่อมต่อปีเท่าไร่ไม่ใช่ใช้รถแบบตะบี้ตะบัน  
ไม่มีทาง  เขารู้อยู่แล้ว  เราก าลังจะกู้เงินมาก่อสร้างสถานที่ที่จะเกิดขึ้นนี้คือภาระ
ผูกพันธ์กับเทศบาล  เราก าลังจะกู้เงิน  8  ล้าน  เราก าลังมีผู้น าครอบครัวเรียกว่า
เทศบาลจะกู้โดยไม่ทราบรายละเอียดไม่มีสคริปแบบนี้  เราจะกู้กี่ปีเราจะหมดมันไม่มี 
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ครับ  เฉพาะดอกเบี้ยที่ค านวณไว้  2%  เราไม่รวมเงินที่ต้องหักอีกนะครับลองมาเปิด
อ่านปรับปรุงตัวอาคารเราจะใช้เงินขนาดนี้เลยเหรอ  ผมก็ฟังท่านประธานลองเปิดอ่าน 
มาเรื่อยๆ  รบกวนท่านสมาชิกช่วยเปิดเอกสารรายงานประมาณราคาก่อสร้าง หน้า 
14/14  ถ้าผมดูรายการ  ห้องสมุด F – 01  เก้าอ้ีอาร์มแชร์  ตัวแรก  12,500  
บาท  จ านวน  4  ตัว  ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ว่าเก้าอ้ีอาร์มแชร์ที่ว่ามันเป็นอย่างไร  
มันคือเก้าอ้ีที่มีพนักนั่งและที่วางแขน  ผมลองค้นหาเก้าอ้ีตัวดังกล่าวใกล้เคียงต้อง
ประมาณไหนหาดูมันก็ประมาณสี่ห้าพันผมต้องค้นค าว่ายังไงถึงจะเจอราคาที่ไกล้เคียง
ราคาตัวละหมื่นสอง ผมเลยเพ่ิมค าว่าเก้าอ้ีอาร์มแชร์แต่ว่าเติมลงท้ายว่า หลุย  ลงไป
จะได้เจอราคาที่ไกล้เคียงหมื่นสอง  ผมก็เลยถามพ่ีน้องคุณตาคุณยายดูว่าเคยนั่งเก้าอ้ี
ตัวละหมื่นสองไม  มันเป็นยังไง  ผมคิดว่าท่านประธานก็อยากทราบว่าคุณตาคุณยาย
บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนั่งเก้าอ้ีราคาแพงขนาดนี้พี่น้องฝากมาบอกผ่านท่านประธาน  
บุญหลายได้นั่งเก้าอ้ีตัวละหมื่น  ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเก้าอ้ีตัวที่ท่านประธาน
ก าลังนั่งราคาไม่น่าจะถึง  12,000  บาท หรอกครับรวมถึงน่าจะไม่แพงเท่ารายการที่  
R – 05  ถัดลงมาเก้าอ้ีอ่านหนังสือตัวละ  7,500  บาท  เราใช้เก้าอ้ีที่แพงขนาดนี้  
เกา้อ้ีที่คล้ายท่านประธาน  ผมลองหาข้อมูลดูลองเปิดแอปช็อปปี้ขึ้นมา  เก้าอ้ี
ส านักงาน  เก้าอ้ีผู้บริหาร  ระบบแมลนวล  ระบบหมุน  หมุนได้  360  องศา  
เหมือนท่านประธาน  ราคา  1,499  บาท  เต็มที่ราคา  4,000  กว่าบาท  คนที่คิด
ประมาณราคาให้ลองโหลดแอปมาใช้ดูบ้างเพ่ือจะได้ดูราคาว่าความจ าเป็นของพ่ีน้อง  
มันจะเป็นขนาดนั้นหรือเปล่ากับการที่จะใช้งบภาษีพ่ีน้อง  ถ้าจะรักการช็อปขนาดนี้ให้
โหลดแอปช็อปปี้มาก่อนครับผมจะเรียนผ่านท่านประธานร่วมถึงสมาชิกสภา  เราจะกู้
เงินแต่เงินที่จะใช้หนี้คือเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนท าไมเราก าลังซื้อของฟุ่มเฟือย  
สุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้  หากมีท่านสมาชิท่านไหน  เห็นว่าผมประเมินแล้วว่าผมพูดไม่
เหมาะสมเรื่องราคากรุณาแย้งผมได้นะครับ  ถ้าหากไม่มีแสดงว่าท่านก็มีความคิด
เหมือนผมว่าราคามันแพงจริง  นี้ยังไม่ได้นับรายการที่ 3.2  รบกวนท่านสมาชิกเปิดไป
ดูรายการที่  3.2  นะครับ  ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิผมมั่นใจว่าในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เปิดแอร์
ตลอด  24  ชม.  ผมเรียนท่านประธานและสมาชิกสภาว่าแล้วมันจะเก่ียวอะไรกับเปิด
แอร์จ าเป็นไหมที่จะต้องซื้อเมื่อราคาเครื่องวัดความชื่นราคาสูงที่จะควบคุมความชื้น
ออกท าให้ห้องนั้นเย็นท าให้ความชื้นลดลงครับวิธีที่บริษัทอุตสาหกรรมใช้คือวิธีเปิดแอร์
ง่ายที่สุดคือเปิดแอร์  เครื่องที่จะใช้ก็มันจ าเป็นเพ่ือเตรียมใช้ฐานเซิร์ฟเวอร์  ตลอด  
24  ชม.  ขนาดนั้นเลยเหรือครับ  ผมมองไม่เห็นความจ าเป็นขนาดนั้นว่าจ าเป็นจะซื้อ
เครื่องละ  2  หมื่นบาท  2  ตัว  รายการที่ว่ารวมแล้วคือ 40,000  บาท  ผมเลยไป
ลองหาข้อมูลว่าคนที่ท าสเปคตัวนี้ผมคิดว่าคนที่ท านี้น่าจะมีรสนิยมที่ดี  เลือกแบรนด์ที่
ดีและก็แบรนด์ที่ว่าดังกล่าว  ราคาประมาณตัวละสองหมื่นกว่าบาทมันคือเครื่องที่ผม
เคยสัมผัสและใช้งานมาคือ  แบรนยี่ฮ้อโฟเมทท่านไม่จ าเป็นว่าจะต้องบันทึกผ่าน
เซริ์ฟเวอร์ตลอด  24  ชม.  เรื่องความชื้นเลยเพราะท่านไม่ได้ท าบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดนั้น  อุตสาหกรรมด้านอาหารเขาถึงท าเราไม่มีความจ าเป็นขนาดนั้น  ถามว่า
เครื่องที่ถูกลงมันใช้งานได้ไหม  ได้เหมือนกันบันทึกได้เหมือนกัน  เครื่องราคาแค่  
6,000 บาท  นิดๆ  สองตัวรวมกันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นประเมินคิดได้ยังไง 
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ราคาสองหมื่น  ถ้าคนที่รับฟังผมอยู่ผู้ที่ท าราคากลาง ผมชี้ทางให้มันมีอีกแบบที่
สามารถท าได้เหมือนกัน  ขอการซือได้เหมือนกันผมจะให้ไปเสริมค าว่า  เดททอมเทอ
โมไดโอมิเตอร์  และแบรนด์  เทสโต้ 608-2  ผมชี้ทางให้ราคาประมาณหกพัน     
โดยผมไม่ได้โกหก  เปอร์เซ็นการวัดอุณหภูมิเริ่มตั้งแต่  -10% - 70%  ค่าความชื่นได้ 
2% - 98% RH  ได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยล าบากหน่อยที่ว่าตอนเช้ามาเจ้าหน้าที่
จะต้องไปจดบันทึกบนกระดาษตอนเย็นก็บันทึกอีกครั้งหนึ่ง  เช้าเย็นเรารู้แล้วว่าความ
ชื่นของอุณหภูมิในห้องได้หรือเปล่าเท่านี้ครับ  เพราะว่าเราไม่ได้บันทึกอุณหภูมิผ่าน
เซริฟ์เวอร์ตลอด  24  ชม  อยู่แล้วและผมจะฝากอีกเรื่อง ผู้ที่ท าการประมาณราคา
เครื่องวัดความชื้นเข้าไม่ได้ใส่มาให้คือต้องท าการคาริเบสทุกปี  ถึงแม่ท่านติดตั้งลงไป
ท่านก็ต้องคาริเบททุกปี   ไม่งั้นค่ามันเพ้ียนก็ไม่ทราบอยู่ดี  และค่าคาริเบทต่อครั้งคือ
โดยประมาณราคาเครื่องละ 2,000 บาท ต่อเครื่องในนี้ไม่มีรายละเอียด  ผมจะฝาก
อีกเรื่องครับเรื่องการใส่ใจ  ผมอ่านหลักการที่ท่านผู้บริหารชี้แจง  เพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติเจ้าเมืองโดยก่อนหน้าการประชุมสภาขออนุญาตเอยนามท่านสุรศักดิ์ครับ  ท่าน
อภิปรายและได้เสนอท าป้ายบอกท่างเพ่ือบอกเส้นทางไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆ  1  ใน
นั้นคือพิพิธภัณฑ์พระราษฏรบริหาร  น่าจะราวๆเกือบ  1  ปีแล้วครับ  ผมอยากทราบ
ว่าความคืบหน้าว่าถึงไหนแล้วครับป้าย  ผมอ่านดูแล้วไม่มีงบที่จะมาท าป้ายพูดถึง
ความใส่ใจนะครับพ่ีน้องเขายังใส่ใจที่จะท าป้ายบอกทางงานแต่งงาน  ผมอยากทราบ
ว่ามันติดอยู่ตรงไหน  และสิ่งสุดท้ายอย่างที่ทราบกันดีหลายท่านไม่ได้ต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้  การกู้เงินที่เกิดภาระหนี้พูกพันธ์ให้กับเทศบาลต าบลกมลาไสยผม
ว่าเราควรวางแผนการเงินอย่างดีก่อนค่อยๆพัฒนาดีไมครับ  ค่อยๆปรับปรุงทุกปีศึกษา
ทราบข้อมูล  โฆษณาผ่านเฟสบุคทุกช่องทางรวมถึงการแชร์ไปทางสื่อโซเชียลท าแบบนี้
ก่อนดีไหมครับเราอยากเก็บยอดคนมาดูมากดไลน์มาติดตามมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรา
ก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไม่สร้างนะครับ  เราอยากท าเราอยากเชิญชูเกียรติแน่นอนแต่สิ่งที่
เราท ามันคือความไม่ใส่ใจเหมือนอยากได้ของเล่นก็จะเอาเดียวนี้มันไม่ถูกครับ  ผมฝาก
ท่านประธานขอบคุณครับ 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอบคุณท่านศศินษ์  คับ  เชิญท่านปลัดครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน      เรียนท่านประธาน 
(ปลัดเทศบาล)               กจ็ะชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงิน  ท่านรองนายกเทศมนตรีอาจจะไม่ใช้คนเสนอญัตตินะ 

ครับ  ท่านรักษาการแทน  คือเงินตรงนี้เงินที่เราจะกู้มาเป็นเงินที่ส านักงานเงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล  ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ส่งเงินเข้าไปฝากไว้ทุกปี   
ซึ่งขณะนี้เราก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณ  10,455,812.38  บาท  เทศบาล  อบจ.  สามารถกู้     
เงินมาพัฒนาได้ถ้าเงินพัฒนาของเทศบาลไม่เพียงพอ  ก็เป็นแหล่งกู้เงินอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งให้กู้ได้  
ไม่เกิน  10  เท่า  ช าระหนี้ไม่ให้เกิน  10  ปี  โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2  ต่อปี   
ซ่ึงขั้นตอนต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นก่อน แล้วก็ส่งไปให้จังหวัดจะมีคณะกรรมการ
พิจารณา  ซึ่งปกติจะให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ  แต่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะดูรายละเอียด  ท่านสมาชิก
ที่ตั้งข้อสังเกตุก็เป็นประโยชน์ที่เราจะต้องดูราคาเพราะว่าต้องส่งไปให้คณะกรรมการระดับ
จังหวัดตรวจ  เขาก็จะให้เราไปชี้แจงราคาตรงนี้มันเป็นยังไง  อันนี้ต้องเป็นการบ้านให้ 
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คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ราคานี้เป็นราคาที่ปรึกษาท่านได้ออกแบบและเขียนส่งมา
ให้เทศบาลพิจารณา  ซึ่งเทศบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการที่
จะมาดูราคาตรงนี้ก่อนที่จะเสนอจังหวัดไป  จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการดูอีกรอบหนึ่งซึ่ง
ยอดเงินนี้  ถ้าเราเสนอไปแปดล้านหก  อาจจะได้รับอนุมัติไม่ถึงแปดล้านหกนะครับอาจจะ
ลดลง  แล้วก็ถ้าไปถึงส านักงานกองทุนกิจการเทศบาลเขาก็จะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งที่จะ
มาดูเก่ียวกับประโยชน์ของโครงการ  การได้ประโยชน์ก็จะผ่านขั้นตอนอยู่  3  ขั้นตอน  และ
จะต้องส่งเกี่ยวกับสถานการณ์คลังของเทศบาล  เข้าไปประกอบด้วย  3  ปี  ย้อนหลังอันนี้
เราก็ต้องส่งไป  ทางเราก็ได้ดูแล้วสถานะการคลังเราก็สามารถที่จะด าเนินการที่จะขอกู้เงินได้  
แต่การใช้หนี้ไม่ให้เกิน  10  ปี  ถ้าเราหารคราวๆ  เงินแปดล้านหก หาร  สิบ  จะส่งปีละแปด
แสนหกหมื่น  เว้นแต่เราจะสามารถช าระหนี้เราอยากจะช าระหนี้ครั้งเดียวหรือกี่ครั้งก็ได้แต่
ไม่ให้เกิน  10  ปี  สามารถตั้งได้แต่ก็ไม่เกิน  70%  ของงบพัฒนา  เราก็ต้องดูด้วยว่างบ
พัฒนาเรามีเท่าไหร่ถ้าใช้หนี้ไปมันจะกระทบไหม  แล้วก็ภาระผูกพันในอนาคต  เพราะว่าการ
ที่เป็นพิพิธภัณฑ์อาจจะเปิดแอร์ตลอดในช่วงฤดูร้อน ค่าไฟก็จะเป็นภาระผูกพันในอนาคต  
ต้องมีคนดูแลเก็บรักษา  การซ่อมแซมในวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเราซ่อมกจ็ะมีภาระขึน้   
วันนี้ขึ้นอยู่กับทางท่ีประชุมก็ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ก่อน 

นายพลากร  กุดวิฬา     ขอขอบคุณท่านปลัด  ที่ได้แจ้งรายละเอียดในที่ประชุมในครั้งนี้  มีท่านสมาชิกหรือท่านใด
(ประธานสภาเทศบาล)        จะเสนอหรืออภิปรายอะไรอีกไหมครับ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว      เรียนประธานสภา  ท่านสมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  ถือว่าเป็นเรื่องใหม่
(สมาชิกสภาเทศบาล)          ของการกู้เงินซึ่งทางเทศบาลเราตั้งแต่เป็นเทศบาลที่ผมรู้เราไม่เคยกู้  ซึ่งก็ถือว่าขึ้นอยู่กับ 

ท่านสมาชิกต้องคิดกันดีๆ  เราจะมีภาระผูกพันและงบต่างๆที่ท่านปลัดเรียนให้ทราบ  เมื่อสัก 
ครู่ก็เป็นการพิจารณาแต่ในความรู้สึกผมตัวของงบประมาณถ้าเปรียบเทียบกับตัวอาคารพระ 
ราษฏรบริหารผมมองว่าเยอะเกินไป  ในหมวดต่างๆ  ราคาก็ตกใจนะครับ  เช่นอย่างที่ท่าน 
ศศินษ์ น าเสนอก็หลายอย่าง  แต่ในส่วนของผมขออนุญาตเพ่ิมเติมพอสังเขป  แบบ ปร.4   
หน้า 7/16  ข้อ  B02  ตู้จัดแสดงโกฐโครงไม้  ราคา  210,000  บาท  ซึ่งเป็นราคาท่ีสูง   
หน้า  8/16  งานเฟอร์นิเจอร์  รายละเอียด B-10  เค้าเตอร์ของเดิมท าความสะอาดปิดรา 
มิเนทใหม่  ราคา  50,000  บาท  ถ้าหากได้ของใหม่เลยไม่ได้ว่าแต่นี้ของเดิมและซ่อมแซม 
และปรับปรุงใหม่  ราคา  3 หมื่นกว่า  ข้อ  F-06  โต๊ะอ่านหนังสือของเดิมซ่อมแซมปรับปรุง 
เจาะช่องเป็นที่อ่านหนังสือของเดิม  3  ตัว  ราคา  250,000  บาท  ซึ่งผมมองว่า 
งบประมาณสูงเกินไปเงินทุกบาทเป็นภาษีของพ่ีน้องประชาชนเราในฐานะตัวแทนของพ่ีน้อง 
ประชาชนเป็นผู้ได้รับคัดเลือกมาเป็นปากเป็นเสียงเงินทุกบาทควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดผม 
มองว่างบประมาณเยอะเกินไปผมเห็นด้วยกับท่านศศินษ์  ว่าเราควรค่อยๆ พัฒนา  ค่อยเก็บ 
รายละเอียดไป  ผมขออภิปรายแค่นี้ขอบคุณครับ 

นายพลากร  กุดวิฬา     ขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านศศินย์ 
(ประธานสภาเทศบาล)         
นายศศินษ์  คูธนพิทักษกุล    ด้วยความเคารพครับผมไม่ทราบว่าใครท าสคริปให้ท่านรอง  ผมมั่นใจว่าในสคริปนั้น 
(สมาชิกสภาเทศบาล)          ก็ไม่มีค าตอบที่  ค าถามผม  ที่ผมต้องการผมเข้าใจครับว่าคนที่เข้าใจถ่องแท้งจริงที่จะมา   
                                    ตอบผมได้คือคนประมาณราคา  เทศบาลเราไม่เคยท าเรื่องกู้มาก่อนครับและเมื่อได้กู้ 
                                    อนาคตก็ต้องมีการกู้อีกแน่นอน  ในการบันทึกครั้งนี้บันทึกไว้เลยนะครับว่า  มันจะเป็น 
                                    การกู้ครั้งแรกของเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับ  จะยกมือ 
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                                    แบบหลับหูหลับตายกแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ครับ  ผมชี้แจงไปแล้วเราควรไปท าราคา 
                                    มาใหม่หรืออย่างไร  ก็สุดแล้วแต่ท่านสมาชิกจะพิจารณาแต่หากจะขอความเห็นของญัตติ   
                                    ผมร้องขอให้ท่านประธานสภา  ได้ท าการบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้คัดแยกว่า  เห็น 
                                    ด้วยไม่เห็นด้วยกับการเสียเงินส่วนต่างแบบนี้  โดยที่ไม่ได้ใส่ใจเงินภาษีของพ่ีน้อง 
                                    ประชาชน  ขอบคุณครับ 
นายพลากร  กุดวิฬา     ขอขอบคุณท่านศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มี   
(ประธานสภาเทศบาล)        ผมขอมติที่ประชุมสภาท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นชอบตามผู้บริหารได้ยี่นเสนอญัตติต่อ    
                                   ที่ประชุมให้ยกมือครับขอบคุณครับ    ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามที่ผู้บริหารได้ยื่น   
                                   เสนอญัตติให้ยกมือขอบคุณครับ 
นายสุธี  ดงรุ่ง               ขอรายงานมติที่ประชุมครับ 
 (เลขานุการสภาฯ)             มติที่ประชุม  
                                 เห็นชอบ        8     เสียง 
      ไม่เห็นชอบ         2    เสียง  (นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล,นายสุรศักดิ์  หม้ันเหนียว) 

 งดออกเสียง       2    เสียง  (นายพลากร  กุดวิฬา  และนายวัฒนา  โลตุรัตน์) 
นายพลากร  กุดวิฬา    ขอบคุณครับ     
(ประธานสภาเทศบาล)  
ระเบียบวาระท่ี  6            เรื่องอ่ืนๆ 
นายพลากร  กุดวิฬา   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านสุรศักดิ์  หมั้นเหนียวครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว     อยากเสนอว่าคิดเห็นในเรื่องตลาดเย็นหลังจากท่ีย้ายมาหลายเดือนผมอยากให้มีการล้าง
(สมาชิกสภาเทศบาล)         ถนน  รู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าเอาน้ าเทลงท่อระบายน้ า น าเสนอให้ล้างถนนครับ 
นายพลากร  กุดวิฬา    มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านอ้วน  สุระสังข์ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายอ้วน  สุรสังข์              เรียนท่านประธานเทศบาลต าบลกมลาไสย  อยากขอเพ่ิมหลอดไฟ  2  หลอด  ทางบ้าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)         กุดกว้างหนองโก 
นายพลากร  กุดวิฬา    มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญ ผอ.บุญทวี  นันสถิตย์ ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายบุญทวี  นันสถิตย์       ขออนุญาตชี้แจงครับ  ข้อเสนอที่ทางท่านสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  ก็เป็นข้อเสนอที่ดี  ขอชี้แจง 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)      จริงๆแล้วหลังจากท่ีเราได้ย้ายตลาดเย็นมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นการผ่อนคลายและเป็นการมอบ  
                                 พ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้าง  ปัญหาตอนนี้ต้องยอมรับว่าพ่อค้าแม่ค้ามีหลายท่านยัง 
                                 ปล่อยน้ าเสียลงมาถนนอยู่หากล้างตอนนี้จะท าให้รางระบายน้ าท่อและบ่อพัก  ถ้าล้างตอนนี้ 

  น้ าล้างตลาดก็จะอยู่ที่บ่อพักท าให้กลิ่นเหม็น  เลยคิดวางแผนไว้ว่าตลาดเสร็จย้ายจะได้ล้าง 
  ครั้งเดียว  ขออนุญาตรอสักแป๊บหนึ่งให้ล้างครั้งเดียว 

นายพลากร  กุดวิฬา   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน   เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องกีฬาเทศบาล  อยากให้ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)        เทศบาลเราจัดท ากีฬาเทศบาล 
นายพลากร  กุดวิฬา   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษา  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
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นางสมนึก  นนทวงค์        ตามแผนเราจะท าประมาณช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน  เพราะอยู่ในช่วงเด็กปิดภาค
(สมาชิกสภาเทศบาล)       เรยีนด้วยก็จะร่วมกับประชาชนของเรา ปิดเทอมก็จะมีเยาวชนและประชานมาร่วม  ขอเรียน 
                                 ให้ท่านทราบเท่านี้ 
นายพลากร  กุดวิฬา   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านเกรียงศักดิ์  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน   ผู้รับเหมาจะมาท าหนองขุ่นมีคนเข้ามาประมูลยังครับเช่นหาปลา  ขุดลอก 
(สมาชิกสภาเทศบาล)   
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน    เรื่องของพัฒนาหนองขุน  โครงการที่เราจะท าถนนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งขณะนี้เราก็
(ปลัดเทศบาล)               ประกาศผู้ที่ชนะราคาแล้วนะครับว่าบริษัทไหนจะได้ส่วนประเด็นหาปลา  ตัดต้นไม้  เดียวจะ 
                                 หารือกับผู้รับจ้างก่อนให้เขาเสนอแผนมาก่อน  หลังจากที่เขาท าสัญญา   
นางจ าปี  ดอนนาค   อยากถามผู้อ านวยการกองช่างผู้รับจ้างที่เขาไปท าท่อและบ่อพักไว้  เขาไม่ท ามา  2  เดือน
(สมาชิกสภาเทศบาล)        อยากทราบข้อมูลเพ่ือจะได้น าไปตอบประชาชนได้ 
นายนิรภัย  บุญเรืองลือ     ช่วงเขาหยุดงานวันแรก เขาบอกว่าคนงานเขาไปเกี่ยวข้าวติดตามก็เหตุผลเก่าอยู่  
(ผอ.กองช่าง)                 วนันี้ผมจะตามอีกครับ  ถ้าเขาท าสัปดาห์เดียวก็เสร็จ 
นายพลากร  กุดวิฬา   เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษา  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นางสมนึก  นนทวงค์        ขออนุญาตเรียนการท าบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่  1  มกราคม  2566  ณ  หน้าที่ว่าการ   
(ผอ.กองการศึกษา)          อ าเภอกมลาไสย  ตอนเช้าร่วมกันที่หน้าที่ว่าการอ าเภอกมลาไสย เวลา  07.30  น.  มี 
                                 นายอ าเภอประธานในพิธี  ขอความอนุเคราะห์ ผอ.บุญทวี  จัดสถานที่  วันที่  29   
                                 ธนัวาคม  2565  ขอความอนุเคราะห์เต้น  3  หลัง  ที่นั่งพระสงฆ์  โต๊ะเก้าอ้ี  ส่วน 
                                 การจราจรได้ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว 
นายพลากร  กุดวิฬา   มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว    อยากให้ผู้บริหารวางแผนลอกท่อและบ่อพักก่อนที่จะถึงหน้าฝน  ใกล้เทศกาลปีใหม่ให้เช็ค
(สมาชิกสภาเทศบาล)        กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่างๆ  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนด้วย  ฝากไว้ 2  เรื่องครับ 
นายพลากร  กุดวิฬา   ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ  เชิญท่านศศินญ์ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  มีพ่ีน้องสอบถามเรื่องตลาด  อยากทราบว่าพอที่จะก าหนดเวลาได้ไหมว่าช่วงประมาณวัน
(สมาชิกสภาเทศบาล)        ไหนจะได้ย้ายตลาดไปประมาณเดือนไหนจะได้วางแผนถูก  ขอบคุณครับ 
นายพลากร  กุดวิฬา    เชิญท่าน ผอ.กองช่าง  ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายนิรภัย  บุญเรืองลือ    ในส่วนของการก่อสร้าง  จะเหลืออยู่งานมุงหลังคาและตาข่ายกันนกและงานปฏิมากรรม  
(ผอ.กองช่าง)                เพียงแต่ยกมาตั้งและติดตราธนารักษ์ผู้รับจ้างเขาก็เร่งอยู่  ผมประสานงานไปบอกว่ามันจะ 
                                หมดสัญญาแล้วถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จให้ท าเรืองขยายเวลาสัญญามาเขาก็ไม่ท าเขาคงมั่นใจว่าจะ 
                                เสร็จเขาเลยไม่ท า  ผมว่าอย่างช้าสัปดาหแ์รกของเดือนหน้า  น่าจะเสร็จในส่วนการก่อสร้าง 
นายบุญทวี  นันสถิตย์       ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องตลาดครับ  เพื่อให้ท่านสมาชิกเพ่ือมีพ่ีน้องประชาชนได้สอบถาม 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)         เรื่องตลาดเย็นของเรา  ตอนนี้พ่ีน้องให้ความสนใจข่อนข้างเยอะที่อยากเข้าจ าหน่ายสินค้า   
                                  ในตลาด  ณ  ตอนนี้ก็รอกองช่างที่จะส่งมอบพ้ืนที่  ผู้รับจ้างก่อสร้างเสร็จภารกิจก็คือการ 
                                  ท าความสะอาดมีวัสดุก่อสร้าง  มีทรายข่อนข้างเยอะ  อยากให้ผู้รับจ้างได้เคลียพ้ืนที่ให้เรา 



              - 24 - 
 
                                  ด้วย  หลังจากนั้นกองสาธารณสุขจะได้ท าการตีเส้น  หลายคนสอบถามมาว่าจะขอจับจอง 
                                  ได้ไหมอยากเป็นเจ้าของล็อค  กองสาธารณสุขขอเรียนว่าตอนนี้เรายังรอส่งพ้ืนที่คืนก่อน   
                                  ถ้าจะส่งมอบล็อคให้เจ้าของที่เดิมก่อน  ซึ่งจะต้องจัดให้พ่อค้าแม่ค้ารายเดิมก่อน  หลังจาก 
                                  นั้นเหลือก็จะให้พ่อค้าแม่ค้ารายใหม่มาลงทะเบียนแล้วหาวิธีจัดสรรอีกครั้งหนึ่งถ้าตอบไม่ได้ 
                                  ว่าจะพอหรือไม่พอ  ท่านใดอย่าเข้าจ าหน่ายตอนนี้  ลานหน้าตลาดมีล็อกอยู่แต่ไม่มีหลังคา   
                                  ขอบคุณครับ 
นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน   ถ้าเรามีหลังคาโดมแล้วธุรกิจกางร่มเก็บโต๊ะ  หมายถึงค่าตลาดจะเพ่ิมข้ึนไหมหรือเท่าเดิม 
(สมาชิกสภาเทศบาล)   
นายบุญทวี  นันสถิตย์       เรือ่งล็อกเรื่องราคาล็อกคงเก็บเท่าเดิม  ส่วนเรื่องร่มไม่เกี่ยวกับเทศบาลเป็นเรื่องของเอกชน 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)      ที่มีข้อผูกพันกับพ่อค้าแม่ค้า  พ่อค้าแม่ค้าคงไม่ใช้ร่มอีกเพราะมีหลังคาแล้วแต่ที่เป็นห่วง 
                                 ตอนนี้หลังคาเรื่องฝนหลังคาค่อนข้างสูงมันจะสาดอยู่  พ่อค้าแม่ค้าอาจจะมีผ้าใบมากันฝน 
                                 กันแดดไม่ก็คงจะดูก่อนถึงจะตอบได้นะครับส่วนโต๊ะก็เป็นโต๊ะเดิมแต่คงต้องตัดหลังคาออก 
                                 คงมีแต่พ้ืนที่จะวางจ าหน่ายสินค้าครับ 
นางศรีประไพ  ไชยศรีรักษ์  เรียนท่านประธาน  สมาชิกสภาทุกท่าน  พอดีท่านสมาชิกถามเรื่องค่าเช่าที่จะเพ่ิม  ก็ขอ
(ผอ.กองคลัง)                  อนุญาตน าเรียนว่าเทศบาลก็ได้ลงทุนไปเยอะถ้าจะเพ่ิมจะขอคณะกรรมการมาพิจารณา 
                                  ก่อนว่าจะเพ่ิมจากเดิมหรือเท่าเดิม 
นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน   ผมอยากจะถามจากท่ีจ่ายค่าร่มให้เอกชนแต่ปัจจุบันเทศบาลได้ลงทุนท าร่มให้แล้วจะ
(สมาชิกสภาเทศบาล)        เอาประโยชน์จากเอกชนมาให้เทศบาลสักหน่อยได้ไหมก็แล้วแต่ความเห็นชอบครับ 
นางศรีประไพ  ไชยศรีรักษ์  ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเต็มใจเสียค่าร่มถ้าเต็มใจเสียให้เทศบาลก็ยินดีคะ 
(ผอ.กองคลัง)                   
นายสักรินทร์  ภูงามเงิน       อาคารตรงนี้แต่ก่อนเป็นถนนเราเสียค่าเช่าอีกอัตราหนึ่งพอมีหลังคาราชพัสดุก็จะ
(ปลัดเทศบาล)                   เก็บเป็นอาคารคราวนี้ราชพัสดุจะเก็บเราเท่าไหร่ค่าเช่าจะเพ่ิมข้ึน  ไม่เพ่ิมก็ต้องประชุม 

     ร่วมกันดูระหว่างพ่อค้าแม่ค้า  คณะผู้บริหารกับสมาชิกพิจารณาร่วมกันขอดูต้นทุนก่อน   
     อัตราเดิมก็ไม่น่าจะได้แต่เพ่ิมไม่เยอะ  แต่ก็ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนมาก  รอดูอัตรา 
     ค่าเช่าราชพัสดุก่อน 

นายนิรภัย  บุญเรืองลือ        ขอให้ข้อมูลตามที่ได้ขึ้นป้ายสวัสดีปีใหม่  จะมีตัวหนังสือไทยน้อย  ซึ่งแปลว่า   
(ผอ.กองช่าง)                    กมลาไสยน่าอยู่  เพ่ือมีประชาชนถามจะได้ตอบได้ถูกครับ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว      ขออนุญาตในส่วนการจัดงานปีใหม่ปีนี้จะจัดไหม 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
นางยุวรินทร์  พีระวราสิทธิ์    ทางเทศบาลยังไม่รู้  แต่จะมีผู้สูงอายุจัดในวันที่  4  มกราคม  2566  ท าบุญตักบาตร 
(รองนายกเทศมนตรี)           และจับฉลากของขวัญ 
นายอ้วน  สุระสังข์              ผมว่าปีใหม่งดดีกว่านะครับ  มีการจัดหลายที่แล้ว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้อ านวยการกองทุกกองทุกท่าน ที่ได้ชี้แจง 
 (ประธานสภาฯ)              ข้อมูล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่จะได้เข้าร่วม 

  ประชุมครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมครับ 
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    ปิดประชุมเวลา   12.25  น. 
 

(ลงชื่อ)        ผู้พิมพ์/จด  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
               (นางวิลาวัณย์  พิลาแสน) 
          เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน 

  (ลงชื่อ            ผู้ตรวจ/ทาน 
       (นายสุธี  ดงรุ่ง) 

   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเป็นการ 
ถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางจ าปี  ดอนนาค) 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
              (นางสาวนงลักษณ์  ผกานวน) 

    (ลงชื่อ)      กรรมการและเลขานุการ 
                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว 
จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงชื่อ)                                           
        (นายพลากร  กุดวิฬา) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  


